

เหตุการณ์สำคัญ

- การเจรจาการค้าระหว่าง สหรัฐฯกับจีน ส่งสัญญาณเชิงบวก แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์เปิดเผยเพิ่มเติม
- รายงานการประชุมนโยบายการเงิน (Meeting Minutes) ระบุว่า Fed มองอัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันได้เริ่มเข้าใกล้อัตราดอกเบี้ยระดับปกติ (Neutral Rate) แล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นว่าการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้าค่อนข้างมีความเหมาะสมจากแรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มลดลง และรอประเมินพัฒนาการทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
- อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือนธันวาคม ลดลงตามทิศทางราคาพลังงาน
- ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน ธันวาคม ของยูโรโซนปรับตัวลดลงมากกว่าคาด สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี โดยนับเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 12 เดือน ยาวนานสุดในรอบกว่า 10 ปี สะท้อนโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ
- ติดตามการเจรจาการลงมติเห็นชอบข้อตกลง Brexit ในสภาอังกฤษ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ผ่านการเห็นชอบในครั้งแรกและสภาอังกฤษอาจเปิดโอกาสให้ทำการแก้ไขและยื่นต่อ EU อีกครั้ง หลังจากนั้นจะทำการโหวตในสภาอีกหนึ่งรอบ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- รายงานการประชุมนโยบายการเงิน (Meeting Minutes) วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ระบุว่า Fed มองแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้ามีความไม่ชัดเจน หลังจากที่มติเป็นเอกฉันท์ปรับดอกเบี้ยขึ้น 25bps เป็น 2.25-2.50% ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 4 ของปี 2561
- โดยรายงานการประชุมระบุว่า Fed มองอัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันได้เริ่มเข้าใกล้อัตราดอกเบี้ยระดับปกติ (Neutral rate) แล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นว่าการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้าค่อนข้างมีความเหมาะสมจากแรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มลดลง และรอประเมินพัฒนาการทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าที่มีความเสี่ยงจากตลาดการเงินที่ผันผวนและเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวมากกว่าคาด
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนธันวาคม 2561 หดตัว -0.1% (mom) จากราคาพลังงานที่ลดลง แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมราคาพลังงานและอาหาร (Core CPI) เพิ่มขึ้น 0.2% (mom) จากการเพิ่มขึ้นของราคาในกลุ่มที่พัก (Lodging away from home)

ยูโรโซน

- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence) เดือนธันวาคม 2561 ปรับตัวลดลง -2.2 จุด เป็น 107.3 จุด ทำระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี และต่ำกว่าตลาดคาดที่ 108.2 จุด และปรับลดลงต่อเนื่อง 12 เดือน ซึ่งมากที่สุดในรอบกว่า 10 ปี ในขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลง -2.3 จุด เป็น -6.2 จุด สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 22 เดือน

จีน

- กระทรวงการคลังจีนเตรียมปรับเป้าขาดดุลการคลังปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 2.8% ของ GDP เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปีก่อนที่ 2.6% ของ GDP เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากความเสี่ยงสงครามการค้ากับสหรัฐฯ โดยจะพิจารณาและประกาศเป้าหมายอย่างเป็นทางการในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ในวันที่ 5 มีนาคม 2562
- นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เตรียมมาตรการลดภาษีให้กับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) มูลค่า 2 แสนล้านหยวนต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
- นาย Ning Jizhe รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) กล่าวว่ารัฐบาลได้เตรียมที่จะออกมาตรการกระตุ้นอุปสงค์รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังจากความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้น ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคลดการซื้อสินค้าคงทนขนาดใหญ่
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือนธันวาคม 2561 ชะลอตัวลงเป็น 1.9% (yoy) จากเดือนก่อนที่ 2.2% (yoy) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ชะลอตัวลงเป็น 0.9% (yoy) จากเดือนก่อนที่ 2.7% (yoy) โดยดัชนีราคาผู้ผลิตชะลอตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 เนื่องจากอุปสงค์ชะลอตัวและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง

ไทย

- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พ.ร.ฎ. การเลือกตั้ง ส.ส. จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนมกราคม 2562 จะส่งผลให้สามารถจัดการเลือกตั้งในช่วงก่อนพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี 2562)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักรลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	+0.59%	+1.99%	M-S50 M-BT HiDiv HiDivPlus	Neutral	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ 1,597.04 เพิ่มขึ้น 0.59% WoW ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มเข้าสู่ภาวะการลงทุนปกติ หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งจากการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่มีมุมมองที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับทิศทางราคาน้ำมันดิบโลก และประเด็นอื่น ได้แก่</p> <p>1) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จ่าย 2.6 พันล้าน เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท แก่บุตรผู้ประกันตนกว่า 1.3 ล้านคน ส่วนบุตรแรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิด้วย เป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการเกิดน้อย โดย สปส. จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนสิ้น มกราคม นี้ และ ย้อนหลังไปจนถึงเดือน มกราคม 2561</p> <p>2) การจัดเก็บภาษีสรรพากรสะสมช่วง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 เก็บได้ 412,391 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 41,709 ล้านบาท หรือ 11.3% จากการขยายตัวของการนำเข้าและราคาน้ำมันเฉลี่ยที่สูงขึ้น ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ตามแนวโน้มโครงการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ยอดขายอสังหาริมทรัพย์และการโอนจำหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนภาคเอกชนและจำนวนผู้มีงานทำ เป็นต้น</p> <p>3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นัดประชุมวาระพิเศษร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมประกันชีวิตและวินาศภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในประเด็นการนำยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เข้าเป็นสินค้าและบริการควบคุม ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาและบริการ พ.ศ. 2542 และกระทรวงพาณิชย์จะนำมติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ภายใน 1-2 สัปดาห์ ผลการหารือครั้งนี้ เอกชนมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพราะโครงสร้างบริการทางการแพทย์มีความซับซ้อน อาจใช้วิธีการรักษาและเครื่องมือรวมไปถึงบริการที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นธรรมกับผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนและผู้บริโภค</p> <p>สัปดาห์นี้ ติดตาม 1) 15 มกราคม การลงมติเห็นชอบข้อตกลง Brexit ในสภาอังกฤษ 2) 21 มกราคม GDP ไตรมาส 4 ของจีน</p> <p>SET index สัปดาห์นี้ ดัชนีแนวรับที่ 1,570 จุด และแนวต้านที่ 1,620 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai Govt 10Y (11/01/2019 @ 2.53%)	+0.11% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	-0.01% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	MMGOV, MMM, MMM-Plus	Slightly Overweight	<p>เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับชันขึ้น (Steepening) จากปัจจัยต่างประเทศ ทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payroll) ของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาด นักลงทุนคลายความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ขณะที่การเจรจาเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนมีสัญญาณที่ดี นักลงทุนลดการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยลงเช่นกัน อัตราผลตอบแทน US Treasuries อายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 2.70% รวมถึงตราสารหนี้ไทยด้วย อย่างไรก็ตามในวันสุดท้ายของสัปดาห์ การให้สัมภาษณ์ของสมาชิก FOMC เกี่ยวกับการทบทวนหรือหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทำให้นักลงทุนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นว่า Fed อาจไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกแล้วในปีนี้ ประกอบกับการประชุม พันธบัตร ธปท. รุ่นอายุ 1.87 ปี ได้รับการตอบรับดี นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ไทยอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม พันธบัตรรัฐบาลอายุเกินกว่า 10 ปี กลับเผชิญกับแรงเทขายออกมา ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวในลักษณะ Steepening โดยอายุไม่เกิน 10 ปี ปรับตัวลดลง 1 – 3 bps. ขณะที่พันธบัตรอายุมากกว่า 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 – 4 bps. สัปดาห์นี้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 2,673 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้อายุมากกว่า 1 ปี สัปดาห์นี้คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยจะผันผวนตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น และความคืบหน้าการเจรจาการค้าของสหรัฐฯ – จีน</p>
	US Treasury 10Y (11/01/2019 @ 2.70 %)	+0.04% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.29% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี 2562)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	+2.54%	+3.57%	I-Develop M-VI	Slightly Underweight	ภาพรวมตลาดค่อนข้างคลายจากการเจรจาการค้าสหรัฐฯและจีน มีพัฒนาการเชิงบวกดัชนีวัดระดับความกลัวในตลาด Option ปรับตัวลง ทั้งนี้ตลาดให้น้ำหนักใน Earning Season ที่ใกล้เข้ามาแล้ว โดยมีแนวโน้มว่า Fed จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ย ทั้งนี้หากดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าอาจหนุนภาพรวมตลาด Emerging Market ในปีนี้ ดัชนี MSCI Emerging ปรับตัวขึ้น YTD ทว่าเรายังให้น้ำหนักประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งสิ่งที่จับตาความไม่แน่นอนทางการเมืองใน สหราชอาณาจักรจากการไหวต Brexit ที่มีโอกาสสูงที่จะล้มเหลว กดดันภาพรวมต่างประเทศในสัปดาห์นี้ ตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ อาทิ เงินเฟ้อของ UK ที่จะประกาศในวันที่ 16 มกราคม และติดตามถ้อยแถลงของประธาน ECB วันที่ 15 มกราคม ถ้อยคำแถลงประธาน BOE วันที่ 16 มกราคม ถ้อยแถลงประธาน BOJ วันที่ 17 มกราคม และติดตามประชุม G20 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม ภาพรวมราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวเหนือระดับ 1,275-1,280 เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ปัจจัยบวกในระยะสั้นจากที่เข้าใกล้เทศกาลตรุษจีนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ โดยทางสถิติราคาทองคำมักสูงสุดในช่วงก่อนใกล้เทศกาลตรุษจีน นอกจากนี้เรายังจับตาดัชนีเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในสัปดาห์นี้ รวมทั้งปัจจัยจากที่ธนาคารกลางจีนเข้าซื้อทองคำเพิ่มขึ้น แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะสั้นจำกัดช่วงบวก หากมีปัจจัยเข้ามากกระทบหรือกดดันน้ำมันอาจส่งผลให้มีแรงขายทำกำไรออกมา ทั้งนี้ OPEC ลดกำลังการผลิตในเดือนมกราคม ซาอุดีอาระเบียส่งออกน้ำมันลดลง และการเจรจาการค้าออกมาเชิงบวก โดยที่ภาวะ Contango ในสัญญาน้ำมันล่วงหน้าลดลงจากที่คาดว่าตลาดจะสมดุลมากขึ้น คาดกรอบน้ำมันระหว่าง 50-60 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล จับตา 1) การผลิตน้ำมัน US shale oil ที่ยังคงระดับสูง 2) ความร่วมมือของ OPEC และ Non-OPEC ในการลดกำลังการผลิต 3) ภาพรวมการเจรจาการค้า 4) ความกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
	Europe (STOXX50)	+0.93%	+2.29%			
	Japan (NIKKEI)	+4.08%	+1.72%			
	Emerging Market (MSCI EM)	+3.75%	+3.67%			
	Gold	+0.33%	+0.61%	I-GOLD	Slightly Overweight	
	Oil (WTI)	+7.57%	+13.61%	I-OIL	Neutral	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.54%	+1.06%	I-SMART	Neutral	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทรงตัว ตลาดมีมุมมองต่อการเติบโตเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง สอดคล้องกับธนาคารโลกปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 มาอยู่ที่ระดับ 2.90% จาก 3.00% เป็นผลจากนโยบายกีดกันทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าโลกและการลงทุนชะลอตัวลง รวมทั้งสภาพคล่องในระบบการเงินที่ตึงตัว นอกจากนี้รายงานการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯเดือนธันวาคม มีมุมมองอาจชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดตอบรับเชิงบวกการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของภาวะรัฐบาลสหรัฐฯปิดทำการชั่วคราว และการเจรจา Brexit ยังคงสร้างความผันผวนให้ตลาดช่วงสั้น จึงกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลงได้ สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงและตลาดเกิดใหม่จึงได้รับผลเชิงบวก และกองทุนมีสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงจึงช่วยชดเชยการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในอนาคต
	JPMorgan Emerging Bond	+0.83%	+1.878%			
	iBoxx High Yield Index	+1.78%	+3.60%	M-SMART INCOME	Neutral	
	Bloomberg Barclays US MBS Index	+0.47%	+0.47%			

ข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือน

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่นำข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เรียวเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน